



มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

SOS Children's Villages Thailand

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน



ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร
- หน้า 2

โอกาสสร้างฝัน
และความหวังให้เป็นจริง
- หน้า 4

ชัชววรรณ สิกิริชัย
แม่โสสะ-บุญสืบสละ
- หน้า 5

ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

ย้อนกลับไปเมื่อ 13 ปีก่อน “น้องมาร์ช” เด็กชายตัวน้อยในวัยแบเบาะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะขนาดใหญ่ สงขลา และมาในวันนี้ เด็กชายตัวน้อยคนนั้นได้เติบโตขึ้นอย่างสมวัยมีมุมมองความคิดที่พกมาพร้อมรอยยิ้มร่าเริงสดใส และก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็น

“ถ้าถามว่าในบ้านผมสนิทกับใครมากที่สุดก็คงจะไม่พ้นแม่ผมครับ (คุณแม่อุบลยา สุภาพพัฒน์ คุณแม่โสสะประจำบ้าน 8) เพราะแม่เป็นทุกอย่างสำหรับผมจำความได้ก็รู้ว่าแม่อยู่ข้างๆ ตลอดแม่จะสอนผมในทุกอย่าง เพราะหวังว่าวันข้างหน้าผมจะช่วยเหลือตัวเองได้ในวันที่ต้องออกไปใช้ชีวิตนอกหมู่บ้านแล้ว”

“หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผมได้รับมอบหมายก็คือเก็บขยะกวาดบ้าน แต่ก็จะสลบๆ หน้าที่กันไปกับพี่น้องในบ้านส่วนทำกับข้าวนั้นผมว่าให้เป็นหน้าที่แม่จะอร่อยที่สุดครับ (หัวเราะ) แต่ก็มีบ้างที่เข้าไปเป็นลูกมือ”

“ผมรู้ครับว่าจริงๆ แล้วผมไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของแม่เราไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกัน แต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจที่เกิดมาแล้วต้องมาอยู่ที่นี้ผมกลับรู้สึกภูมิใจมากกว่า เพราะผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือได้มีอิสระในการเล่นได้กินอิมได้นอนหลับ ที่สำคัญได้มีแม่ที่คอยกอดผมและพี่น้องในบ้านผมเองก็ยังคอยกอดและบอกรักแม่ด้วยครับทุกวันนี้ก็ยังกอดแม่อยู่”

“สิ่งที่ผมคิดว่าแม่เป็นห่วงพวกเรามากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการเรียน เพราะถ้าเราเรียนจบนั้นก็เท่ากับว่าเราจะมึงงานทำในอนาคตครับ ตอนนั้นผมก็



กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครับ ถ้าการเรียนเกี่ยวกับวิชาการผมว่าผมเป็นเด็กเรียนไม่ได้เก่งอะไร ผมบอกแบบนี้ออกไปทุกคนจะผิดหวังในตัวผมไหมครับ? แต่ผมก็คิดนะครับว่าถ้าเราเรียนไม่เก่งแล้วเราอยากเป็นอะไร”


“ช่วงนี้ผมสนใจด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลที่โรงเรียนผมก็อยู่ชุมชนบาสเกตบอลกลับมาที่หมู่บ้าน ผมก็มาเล่นกับเพื่อนๆ ยังคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นนักบาสมืออาชีพครับผมว่าเป็นในสิ่งที่เรานัดจะดีกว่า”





อีกไม่กี่ปีน้องมาร์ชต้องออกไปอยู่บ้านเยาวชนชายโสสะหาดใหญ่ สงขลา ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ลูกโสสะชายในวัย 14 ปีต้องย้ายเข้าไปอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ลูกโสสะชายในวัยเดียวกันโดยจะมีเจ้าหน้าที่บ้านเยาวชนชาย (เพศชาย) หรือที่เด็กๆ เรียกว่า “คุณอา” เป็นผู้ให้การดูแลและให้คำแนะนำกับเด็กๆ ทว่าพวกเขาจะยังคงกลับมาเยี่ยมแม่ที่น้องในบ้าน รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หมู่บ้านจัดขึ้นได้เช่นเคย เพราะถึงอย่างไรที่นี่ก็จะยังคงเป็นบ้านของพวกเขาเสมอ

“ถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยู่กับแม่ครับแต่ผมก็รู้ว่าจะต้องไปอยู่ที่นั่น ผมไม่อยากจะคิดอะไรไปให้มากกว่านี้ ผมยังเป็นเด็กอยู่หน้าที่ที่มีคือเรียนให้จบ”

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ของน้องมาร์ชและเด็กๆ ในครอบครัวโสสะจะเป็นเช่นไรแต่ชีวิตของทุกๆ คนก็ยังคงก้าวเดินต่อไปหากแต่ทุกก้าวของการเดินไปนั้นเป็นไปอย่างมั่นคงและมีคุณภาพได้ก็ด้วยมี คนให้ออกาสคอยผลักดันและช่วยประคองพวกเขาให้ถึงฝั่งฝัน 

หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามนโยบายด้านสิทธิเด็ก





โอกาสสร้างฝัน และความหวังให้เป็นจริง กับชุดติมาพร ธรรมวิฐาน

ด้วยพลังแห่งรักอันยิ่งใหญ่ของทุกคนในครอบครัวโสสะ และพลังแห่งจิตเมตตาจากผู้บริจาคที่ได้เป็นผู้มอบโอกาสในชีวิตแก่ลูกโสสะคนหนึ่งให้ได้รับหยัดอยู่บนสังคมอย่างมั่นคง ชุดติมาพร ธรรมวิฐาน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของลูกโสสะจากหมู่บ้านเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย เธอจบการศึกษาปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบันทำงานที่บริษัท ฟรี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในตำแหน่งงานนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ในมุมมองของเราเกี่ยวกับเด็กที่มีครอบครัวปกติและเด็กในครอบครัวโสสะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

หากมองในเรื่องครอบครัวสมบูรณ์อยู่กันแบบพ่อแม่ลูก เด็กโสสะอาจจะแตกต่าง แต่หากมองในเรื่องของความรักความอบอุ่น สำหรับตัวเองคิดว่าเด็กโสสะได้รับความรักจากแม่ โสสะ พี่น้องโสสะ และเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเพียงพอ หรือมองในเรื่องของการศึกษาโสสะก็สนับสนุนการศึกษาทุกด้านให้เหมาะสมตาม



ความสามารถของเด็กแต่ละคน ทั้งสองส่วนสำคัญนี้ จึงทำให้รู้สึกที่เราไม่แตกต่างจากครอบครัวปกติทั่วไป

การที่เราเป็นลูกโสสะทำให้รู้สึกเป็นปมด้อยของเราไหม

ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือน้อยใจในตัวเอง คนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นแม่โสสะที่เลี้ยงดูเรามา เพื่อน พี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในมูลนิธิก็ให้ความรัก ความเข้าใจอย่างเต็มที่ จึงไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยเลยคะ

ถ้าให้คิดถึงโสสะเราจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก แม่ที่เสียสละ ที่คอยอบรมสั่งสอน และให้กำลังใจเราในทุกๆ เรื่อง ดูแลเราในวันที่เราล้มโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ นอกจากอยากให้ลูกสักคนประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถเลี้ยงดูหรือดูแลตัวเองได้ และนึกถึงพี่น้อง พี่น้องที่อยู่ร่วมบ้านโสสะมาด้วยกันคะ

มีหลักในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่ว่าเราจะมิวันพรุ่งนี้อีกหรือไม่



สิ่งที่ยากจะบอกกับครอบครัวโสสะ อยากขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงเรามา พี่น้องโสสะทุกคน และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านที่คอยให้การสนับสนุนและคอยเป็นกำลังใจให้เสมอมา สิ่งที่ยากจะฝากบอกน้องๆ ถึงการที่เราได้มาอยู่ที่นี่ ไม่ได้แปลว่าเรามีปมด้อยหรือไม่เหมือนคนอื่น อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครที่จะทำให้เรารู้สึกกดดัน หรือรู้สึกไม่ดี เพราะการประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้หมายถึงเพียงว่าคุณเรียนจบมหาวิทยาลัย การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องหาตัวเองให้เจอว่าเราต้องการที่จะทำอะไร และทำสิ่งนั้นๆ ให้ดีที่สุด ไม่เป็นภาระของคนอื่นและสังคม เท่านั้น ก็หมายถึงเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้แล้ว

อยากฝากบอกอะไรถึงผู้บริจาคที่ให้การสนับสนุนโสสะ

ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเพราะเงินบริจาคของท่านคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกโสสะอย่างพวกเรามีความหวัง มีความฝัน และมีความพร้อมในทุกด้าน โอกาสที่ได้รับมานี้เราสัมผัสและรับรู้ได้อยู่เต็มหัวใจ เราจะทำทุกๆ อย่างให้ดีที่สุดคะ 🙏

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อยู่ร่วมกับสังคมกว่า 500 คน



ชัชวรรณ สิทธิชัย แม่โสสะ: พู่สายสะ:

อีกเพียงไม่กี่เดือนคุณแม่ชัชวรรณ สิทธิชัย “แม่โสสะ” ในวัย 60 ปี ก็ต้องเกษียณแล้ว แต่ช่วงเวลาที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวโสสะแห่งนี้ได้หล่อหลอมจนกลายเป็น “ความสุข” ที่ “การเดินทางของเวลา” ไม่สามารถพรากไปจากเธอและลูกได้

ย้อนกลับไปเมื่อ 35 ปี ก่อนชัชวรรณในวัย 25 ปีเดินทางจากบ้านเกิดมาเพื่อสมัครงานกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วยคำแนะนำของรุ่นพี่ในตำแหน่ง “แม่โสสะ” อาจฟังดูแปลกที่ใครสักคนจะมาทำงานในอาชีพแม่แต่เธอก็ตัดสินใจที่จะลองดูโดยเริ่มจากการเป็น “น้า” ก่อนเสมือนเด็กฝึกงานที่คอยเป็นผู้ช่วยของคุณแม่โสสะ

“การเป็นน้าจะถูกฝึกความอดทนฝึกระเบียบวินัย การแต่งตัว การพูด การปฏิบัติทุกอย่าง และต้องมีความคล่องแคล่วเพราะเราต้องคอยดูแลเด็กหลายสิบคน ที่สำคัญคือต้องรับมือให้ไหวกับเด็กทุกประเภท ตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไหม แต่ก็ต้องลองพยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้เขายอมรับเรา ดังนั้นความเข้าใจและอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญ” คุณแม่ชัชวรรณกล่าวระหว่างย้อนนึกระลึกถึงช่วงแรกที่เธอเข้ามาเป็นครอบครัวโสสะ

เมื่อรู้สึกตัวอีกทีเวลาก็ผ่านไปถึง 6 ปี คุณแม่ชัชวรรณได้ก้าวขึ้นมาเป็น “แม่” อย่างเต็มตัวพร้อมความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นหน้าที่ของเธอไม่ต่างจากแม่ทุกคนที่เวลาในชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง มีลูกๆ ที่ต้องคอยดูแลห่วงใยไม่เคยเว้นต่างกันแค่เพียงลูกของเธอนั้นมีมากกว่า 10 คน แต่ละคนแตกต่างกันทั้งสายเลือดและความเป็นมา แม้จะต้องเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยและปัญหามากมายระหว่างทางแต่เธอก็ไม่เคยคิดจะทอดทิ้งครอบครัวแห่งนี้ไปเลยแม้สักครั้ง

“เหน็ดเหนื่อยแต่ก็คิดว่าเราเป็นคนที่ไม่โชคดีมาก เราภูมิใจที่เกิดมาครั้งหนึ่งได้ช่วยเหลือคนอื่น...เวลาลูกๆ มารวมตัวกันกลับมาหาเราอีกอย่างเช่นในวันแม่พอเราได้เห็นว่าเขาเติบโตจนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และมีชีวิตที่ดี มัน




คือความประทับใจที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าความรักเป็นอย่างไร เราก็แค่อยากดูแลและเห็นเขาเติบโตประสบความสำเร็จเวลาได้เห็นลูกมีความสุขแม้มีความสุขแล้ว ไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตหรือดีเลิศแค่เขาสามารถพึ่งพาดูแลตัวเองได้ก็พอขอแค่คิดถึงกันกลับมาหากันบ้างก็พอ”

แม้วันนี้คุณแม่ชัชวรรณจะต้องเกษียณแล้ว แต่เธอยังเป็นแม่ของเด็กๆ ทุกคนอยู่เสมอ และพร้อมส่งต่อแนวคิดที่ได้เรียนรู้มาสู่แม่โสสะคนต่อไป ไปที่ก็จะก้าวเข้ามารับหน้าที่ต่อจากเธอ

“ที่นี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่ที่ทำงานแต่เป็นบ้านของเรา...อยากให้ทุกคนทำ

หน้าที่ให้ดีที่สุด เด็กเขาไม่มีใคร คำว่าแม่ต้องทำหน้าที่ให้ได้ทุกอย่างทั้งดูแลเด็ก ดูแลบ้าน ไม่ใช่เฉพาะทางกายภาพเท่านั้นแต่ในเรื่องของจิตใจด้วยต้องคอยสังเกตอดทนและเข้าใจ เข้าใจถึงหัวใจของเด็กๆ”

แม่โสสะ คือตัวตนของคนคนหนึ่งที่ไม่ต่างจาก “แม่” คนอื่นทั่วไปแม่ทั้งแม่และลูกโสสะที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนี้จะไม่ได้ร่วมสายเลือดเดียวกัน แต่ความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึง “หัวใจของความเป็นแม่” ที่แม้วันนี้จะไม่ได้ทำหน้าที่ดั้งเดิมแล้วแต่หัวใจดวงเดิมที่อึดเต็มด้วยความรักและห่วงใยลูกทุกคนจะยังคงอยู่ตลอดไป トラバซ์ชีวิต 



สุขจากการให้เพื่อประโยชน์ กลับคืนสู่สังคม

- คุณปฐวี คณะฤกษ์

“อยู่เย็นเป็นสุขและเป็นประโยชน์คือการพยายามมีชีวิตอยู่ อย่างมีความสุข ขณะเดียวกันก็ต้องทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย” นี่คือการตี
ประจำใจของคุณปฐวี คณะฤกษ์ ผู้ที่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
เด็กโสสะฯ ผ่านทางบูรประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้า ด้วย
ความรู้สึกประทับใจกับความเป็นมูลนิธิของคนไทยที่ให้การช่วยเหลือ
เด็กไทยซึ่งด้อยโอกาสให้คุณปฐวีตัดสินใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว

“เราเกิดมาอย่างน้อยก็ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือ
แบ่งปันให้กับเด็กๆ ที่เป็นอนาคตสำคัญของชาติเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะ
โตมาเป็นแบบไหน แต่อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้
พวกเขาได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพเป็นการให้เพื่อกลับคืนสู่สังคม”

ความบังเอิญนี้นับเป็นโชคชะตาอันดีที่ได้นำพาให้คุณปฐวีเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสสู่น้องๆ ได้เติบโตด้วยความรักความอบอุ่น
ภายในครอบครัวอีกครั้งเพราะ “การให้” มิใช่เพียงอ้อมท้องแต่ คือการ
ให้ชีวิตที่จะนำพาพวกเขาเติบโตออกไปสู่สังคมโดยพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป
และยังเป็นทรัพยากรคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต **🇹🇭**



**รู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับเด็กๆ
ที่เป็นอนาคตสำคัญของชาติเราไม่รู้
หรอกว่าเขาจะโตมาเป็นแบบไหน แต่
อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบ
โอกาสให้พวกเขาได้เติบโตมาอย่างมี
คุณภาพเป็นการให้เพื่อกลับคืนสู่สังคม**

มูลนิธิเด็กโสสะฯ เปิดตัว “สตีกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง”





เมื่อชีวิตเพียงพอจึงขอ ส่งต่อและแบ่งปัน

- ภัทรารุณ อรุณรุ่งมงคล

ด้วยเสียงโทรศัพท์ในวันนั้นที่คุณภัทรารุณ อรุณรุ่งมงคล ตัดสินใจกดรับเพื่อสนทนากับปลายสายซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ในโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ จนถึงวันนี้คุณภัทรารุณได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้บริจาคอย่างต่อเนื่องที่ให้การสนับสนุนเรามากกว่า 2 ปีแล้ว

รู้จักมูลนิธิเด็กโสสะได้อย่างไร

ตอนแรกไม่รู้จักมาก่อนจนมีน้องเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ โทรศัพท์มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคพอเราลองไปค้นหาข้อมูลดูก็รู้ว่ามูลนิธิฯ นี่จริงๆ และมีการร่วมมือกับองค์กรหลากหลายภาคส่วนทำให้รู้สึกว่ามีที่น่าเชื่อถือ

สาเหตุที่ตัดสินใจให้การสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กโสสะ

เราสามารถเชื่อได้ว่าเงินทุกบาทที่เราบริจาคไปจะถูกนำไปช่วยเหลือน้องที่เขาขาดแคลนโอกาสจริงๆ และตัวน้องเจ้าหน้าที่ที่โทรมาเองก็มีการพูดคุยดี อธิบายรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจน แต่ก่อนเราเคยคิดอยากจะทำบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ อยู่แล้วเมื่อเรามีโอกาสที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้แบบง่ายและสะดวกมากขึ้นอย่างการบริจาคผ่านการตัดบัตรเครดิตในทุกเดือน เราก็อยากจะช่วยยิ่งได้เห็นข้อมูลข่าวสารจากวารสารประชาสัมพันธ์ที่ทางมูลนิธิฯ ส่งให้ทำให้รู้สึกว่ามันๆ ได้รับการช่วยเหลือจากเราและมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆ


ปัจจุบัน สังคมออนไลน์ (Social Media) นับเป็นช่องทางสื่อสารที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และกว้างขวาง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ที่มีลูกเล่นหลากหลายรวมถึงการส่งสติ๊กเกอร์หากัน

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าในประเทศไทย ด้วยการดูแลอย่างอบอุ่นภายใต้ครอบครัวทดแทนถาวรมากกว่า 48 ปี ได้ปรับตัวตอบรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นภายใต้แคมเปญ “สติ๊กเกอร์ไลน์ช่วยน้อง” โดยมีการร่วมมือกับศิลปินดาราดัง ได้แก่ ไอ้ต ปราโมทย์ ปาทาน และนนท์ ธนนท์ จำเริญ นักร้องสติ๊กเกอร์ไลน์อีก 2 ท่าน ได้แก่ Tetezz และ Art รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ทั้ง 4 แบบขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากชานี นิภาภรณ์ วชิรธนการ มาเป็นพิธีกรรับเชิญในงานแถลงข่าว เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอีเดน 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดย นายธนา เตรตันชัย เลขาธิการและกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “ปัจจุบัน ยังมีกลุ่มคนอีกมากที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆ เพียงแต่ไม่สะดวกหรือหาโอกาสได้ยาก มูลนิธิ




สิ่งที่อยากแบ่งปันหรือเรื่องราวที่อยากบอกเล่าสู่ผู้อื่น

อย่างเราก็เป็นคนที่ทำงานที่สามารถเก็บเงินเองได้ซึ่งในตอนที่เรามีเงินพอกับตัวเองแล้วส่วนหนึ่งที่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เราก็อยากแบ่งปันให้บ้าง โดยที่ตัวเองไม่ได้เดือดร้อนและหากใครมีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอสามารถแบ่งปันมาช่วยเหลือเด็กๆ ได้ก็อยากเชิญชวนให้ช่วยครับ ทั้งนี้การช่วยเหลือมูลนิธิฯ ยังได้รับใบเสร็จให้ตอนสิ้นปี ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนดอีกด้วย 

ในขณะที่เรามีเงินพอกับตัวเองแล้ว ส่วนหนึ่งที่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เราก็อยากแบ่งปันให้บ้าง โดยที่ตัวเองไม่ได้เดือดร้อน



เด็กโสสะฯ จึงทำการขยายช่องทางที่ทำให้คนส่วนใหญ่สามารถบริจาคได้ง่ายๆ ผ่านการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ ซึ่งเพียง 30 บาทของท่าน ที่ช่วยสนับสนุนสติ๊กเกอร์ไลน์ จะทำให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นในครอบครัวด้วยความรัก ความอบอุ่น อีกครั้งหนึ่ง”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ให้พวกเขาได้กลับมามีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง ด้วยการโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ เพียงเข้าไปใน LINE Store หรือ LINE Sticker Shop แล้วค้นหาคำว่า “มูลนิธิเด็กโสสะ” หรือ “SOSThailand” 



“ขอขอบคุณที่ทำให้หนูมี
อวัยวะที่แข็งแรง
อีกครั้งหนึ่ง”

สารจากกรรมการอำนวยการ



เรียน ท่านผู้มีจิตเมตตา


มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดา มารดา ขาดญาติมิตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบ “ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว” มาจาก องค์กร หมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ให้การช่วยเหลือและเลี้ยงดูเด็กมากกว่า 13 ล้านคน ใน 135 ประเทศทั่วโลก (รวมประเทศไทย) มาถึง 70 ปี

ปัจจุบัน ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยากไร้ ขาดที่พึ่งพิง และต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนของสังคม มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จึงมุ่งมั่นที่เลี้ยงดูเด็กๆ ยากไร้ร่วม 700 ชีวิต ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ และการอุปการะของท่านผู้มีจิตเมตตา เพื่อที่จะพัฒนาและเติมเต็มชีวิตของเด็กๆ เหล่านี้ ให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม

ผมขอขอบพระคุณจากใจ ที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือ ได้เดินเคียงข้างเด็กๆ นับร้อยนับพันชีวิตในครอบครัวโสสะมาโดยตลอด เงินบริจาคอย่างต่อเนื่องที่ท่านได้มอบให้ นั้น คือโอกาสที่สองของชีวิต คืออนาคต คือรอยยิ้มของเด็กๆ ในทุกๆ วันที่พวกเขา กำลังเติบโตขึ้นอย่างสมวัย ผมขอให้ทุกท่านมีความสุข ร่ำลึกอ้อมเอมใจ จากการเป็น “ผู้ให้” ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นี้ครับ

ขอแสดงความนับถือ

นายธนา เตรีตณชัย
เลขาธิการ / กรรมการอำนวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

 **มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์**

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

วารสารสำหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำทุกหกเดือน
ฉบับที่ 19 / กันยายน 2562

จัดทำโดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร

18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3801177 โทรสาร 02-7555576

Website : www.sosthailand.org

Facebook : www.facebook.com/SOSThailand

สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2562

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและย่านธุรกิจ ทั้งกรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผู้ที่มีจิตเมตตาต่อเด็กๆ ก้าวร้าว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริจาคผ่านการตัดบัตรเครดิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกและท่านสามารถสังเกต เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก้ และบัตรประจำตัวพร้อมชื่อเพื่ออ้างอิง หากพบเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิฯ ท่านสามารถแวะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายให้กำลังใจน้องกันได้เลยค่ะ

